

Sáng ngày 16/2/2024 (ngày mùng 7 tết), CBGVNV trường THCS Lý Thường Kiệt đã vinh dự được đón đoàn kiểm tra công vụ do đồng chí Nguyễn Huy Khánh – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cùng đồng chí Nguyễn Trường Giang, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Quận uỷ viên, Chủ tịch liên đoàn lao động quận Long Biên và các các đồng chí lãnh đạo liên đoàn lao động thành phố và quận về kiểm tra, nắm bắt tình hình CNVCNLD sau tết.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phú Cường – Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo với đoàn về tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của nhà trường trước, trong và sau tết cũng như công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đồng chí cho biết: tư tưởng của đoàn viên, nhìn chung ổn định, vui vẻ, phấn khởi do nhà trường luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn và NLĐ. Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với Công đoàn nhà trường làm tốt công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ trong cả năm và dịp Tết dương lịch 2024, Tết Nguyên đán.

Một trong những nội dung chăm lo đến đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên là BGH và BCH Công đoàn nhà trường đã phối hợp xây dựng “Góc thư giãn của đoàn viên công đoàn”. Đây là công trình hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ĐHCĐ các cấp và 20 năm thành lập Quận Long Biên do LĐLĐ Quận Long Biên phát động.

Công trình là không gian mở, thoải mái cho đoàn viên công đoàn có thể trao đổi chuyên môn, đọc sách kết hợp với góc coffee, thư giãn, tâm sự, chia sẻ của anh chị em sau các giờ dạy. Đây cũng là nơi tổ chức các hoạt động tập thể giao lưu, vui chơi của đoàn viên công đoàn...

Tổng trị giá công trình trên 70 triệu đồng bao gồm vẽ tranh, trang bị bàn ghế, cây cảnh,... Không gian góc thư giãn với ý nghĩa cho mọi người xuất phát đi từ trường THCS Lý Thường Kiệt sang tới phố Lý Thường Kiệt rồi lại quay về trường tạo một vòng tròn khép kín, ở đây muốn nói lên môi trường làm việc chuyên nghiệp, một tập thể đoàn kết với tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân ở từng vị trí việc làm của mình. Đồng thời góc thư giãn cũng là nơi tạo cho CB-GV-NV trong cơ quan có không gian nghỉ ngơi sau mỗi giờ làm việc, với đặc thù của nghề giáo là có những lúc trống tiết GV có thể ra góc thư giãn trò chuyện, trao đổi với nhau về chuyên môn, công việc, ...mà không ảnh hưởng tới việc soạn bài ở tổ chuyên môn hay ảnh hưởng tới việc tập chung dạy cũng như học ở các lớp.

Góc thư giãn đã trở thành nơi sinh hoạt chung của toàn HĐSP trong mỗi dịp như chào mừng năm học mới, Hội nghị CB-GV-NV đầu năm học, Gặp mặt CB-GV-NV vào

dịp ngày 08/3, ngày 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,... Nơi đây thực sự trở thành không gian dành riêng cho tập thể GV để thư giãn tạo tâm lý thoải mái sau mỗi giờ lên lớp, tái tạo sức lao động và tạo động lực về tinh thần cho mọi người.

Thay mặt tập thể CBGVNV nhà trường đồng chí cũng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi nhận được sự quan tâm từ Lãnh đạo Liên đoàn lao động Thành phố và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên. Tiếp đó đồng chí Nguyễn Huy Khánh biểu dương những cố gắng của tập thể sư phạm nhà trường, của BCH công đoàn trường THCS Lý Thường Kiệt và tinh thần nghiêm túc làm việc của nhà trường sau kì nghỉ Tết nguyên đán. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới CBGVNV nhà trường sẽ tiếp tục phát huy tâm – trí – tài để cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Đồng chí cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhân dịp đầu xuân và mừng tuổi cho toàn thể CBGVNV, đại diện CMHS nhà trường. Kết thúc buổi làm việc đồng chí Nguyễn Huy Khánh trao tặng nhà trường một phần quà của Liên đoàn Lao động thành phố và đồng chí Nguyễn Trường Giang thay mặt liên đoàn lao động quận Long Biên tặng quà nhà trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI GẶP MẶT



Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đ/c : Nguyễn Huy Khánh chúc Tết đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Lý Thường Kiệt.





Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố thăm, tặng quà động viên đoàn viên, NLD trường THCS Lý Thường Kiệt.



Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên tặng quà động viên đoàn viên, NLD trường THCS Lý Thường Kiệt.



Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận Long Biên chụp ảnh lưu niệm bên Công trình Góc thư giãn do nhà trường và công đoàn trường triển khai thực hiện.





Một số hình ảnh tại “Góc thư giãn” của trường THCS Lý Thường Kiệt
